



ประกาศด้านศุลกากรท่าลี่

ที่ ป./๒๕๖๗

เรื่อง ขยายทอดตลาดของกลางและของตกค้าง (ครั้งที่ ๓)

ด้วยด้านศุลกากรท่าลี่ จะทำการขยายทอดตลาดของกลาง ตามรายการที่ ๑๕ ประเภท เรือกบ จำนวน ๑ ลำ (ไม่มีเครื่องยนต์) ตามแฟ้มคดีต่าง ๆ ที่ ศ.๕/๑.๑๑.๖๕ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ โดยเปิดรับลงทะเบียนผู้จะเข้าร่วมประมูล ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. และจะเริ่มทำการประมูลหลังจากลงทะเบียนแล้วเสร็จ ณ ด้านศุลกากรท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลถือว่าได้รับทราบ ยอมรับ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประมูลขยายทอดตลาดของกลางตามที่ด้านศุลกากรท่าลี่กำหนด ดังนี้

๑. การขยายทอดตลาดของกลางและของตกค้างตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นการประมูลขายของกลางและของตกค้างตามสภาพที่เป็นอยู่ ผู้ชนะการประมูลหรือผู้ประมูลได้ หมายถึง ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด และของนั้นๆ ได้รับการประกาศให้ขายได้หรือรับราคาได้ จากคณะกรรมการขายของกลางและของตกค้าง ในวันขยายทอดตลาด

๒. คณะกรรมการขายของกลางและของตกค้าง ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่ อนุมัติการขายของกลางให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังต่ำกว่าราคาที่คณะกรรมการขายของกลางและของตกค้างเห็นสมควร ในกรณีมีเหตุจำเป็นคณะกรรมการขายของกลางและของตกค้าง มีอำนาจสั่งยุติ หรือเลื่อนการประมูลออกไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ชนะการประมูลไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ หรือฟ้องร้องบังคับคดีหรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากด้านศุลกากรท่าลี่ ทั้งสิ้น

๓. ด้านศุลกากรท่าลี่ จะให้ผู้สนใจเข้าชมของกลางที่จะขยายทอดตลาด ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ด้านศุลกากรท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

๔. ผู้เข้าประมูลจะต้องพิจารณาตรวจสอบ จำนวน ปริมาณ คุณสมบัติ และอื่นๆ ของของกลางที่จะขยายทอดตลาดเอง หากได้มีการพิจารณาอนุมัติขายของกลางให้กับผู้ชนะการประมูลแล้ว คณะกรรมการขายของกลางและของตกค้างจะถือว่าผู้ชนะการประมูลได้พอใจและยอมรับในของกลางนั้นแล้ว โดยไม่มีการโต้แย้งใดๆ แม้ว่าจะมีความผิดพลาดในรายละเอียดของกลางที่แจ้งไว้ในบัญชีรายการของกลางที่จะทำการขยายทอดตลาดก็ตาม

๕. กรณีของกลางมีจำนวนขาดตกบกพร่องหรือลำจำนวนกว่าในบัญชีรายการของกลาง ซึ่งได้ออกประกาศขายทอดตลาดนั้น ผู้ชนะการประมูลต้องยอมรับตามจำนวนที่ขาดตกบกพร่องนั้น และใช้ราคาตามส่วนที่เป็นจริงสำหรับของลำจำนวนกว่าในบัญชีรายการของกลาง

๖. ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน พร้อมทั้งวางเงินประกันการประมูล จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยสามารถวางเป็นเงินสดต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

/ณ ด่านฯ...

ณ ด้านศุลกากรท่าลี่ ทั้งนี้ ด้านศุลกากรท่าลี่จะคืนเงินประกันการประมูลหลังจากขายทอดตลาดของกลางเสร็จสิ้น ยกเว้นผู้ชนะการประมูลจะได้เงินประกันการประมูลคืนในวันที่ชำระเงินค่าซื้อของกลางครบถ้วนเต็มจำนวน

๗. ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลจะต้องนำหลักฐานยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ดังนี้

๗.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนารับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

๗.๒ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นๆ

๗.๓ กรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ ๑ ฉบับ

๘. ผู้ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา ณ บริเวณสถานที่ประมูล ที่ทำการด้านศุลกากรท่าลี่ โดยการขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของกลางและของตกค้าง และต่อหน้าผู้สู้อราคาอื่นที่มีอยู่ โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะได้รับป้ายยกเสนอราคาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ในการยกป้ายเสนอราคาแต่ละครั้งจะต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาเพิ่มขึ้นเองได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุดจะได้รับการอนุมัติการขายจากคณะกรรมการขายของกลางและของตกค้าง ถือเป็น ผู้ชนะการประมูล กับด้านศุลกากรท่าลี่ทันที

๙. กรณีของกลางที่ ประมูลได้ จะต้องมีการชำระค่าภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเพื่อมหาดไทย หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นหน้าที่ของผู้ประมูลได้ต้องชำระเพิ่มเติม และไม่รวมถึงเงื่อนไขตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ผู้ประมูลได้จะต้องปฏิบัติเอง เช่น ใบอนุญาต เป็นต้น

๑๐. ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนทันที เป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย หรือเช็คที่ธนาคารรับรองการใช้เงินได้ สั่งจ่าย “กรมศุลกากร (พักรายได้) โดย(ชื่อผู้สั่งจ่าย)....” ณ ด้านศุลกากรท่าลี่

หากผู้ชนะการประมูลไม่พร้อมที่จะชำระเงินทั้งหมดได้ทันทีให้ผู้ชนะการประมูลวางเงินมัดจำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕% ของราคาที่ประมูลได้ในวันนั้น โดยวางมัดจำเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย หรือเช็คที่ธนาคารรับรองการใช้เงินได้ สั่งจ่าย “กรมศุลกากร (พักรายได้) โดย(ชื่อผู้สั่งจ่าย)....” ณ ด้านศุลกากรท่าลี่ และผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ประมูลได้ หากวันสุดท้ายของระยะเวลาเป็นวันหยุดราชการตามประกาศหรือตามประเพณี ให้นับวันที่เริ่มเปิดทำการใหม่นั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา สำหรับกรณีที่มีการขออนุมัติหากนายด้านศุลกากรท่าลี่ไม่อนุมัติ ด้านศุลกากรท่าลี่จะคืนเงินที่วางมัดจำให้ทั้งหมด

๑๑. หากผู้ชนะการประมูลละเลยไม่ใช้ราคาภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้านศุลกากรท่าลี่จะริบเงินมัดจำที่วางไว้ทั้งหมด สำหรับของกลางรายการที่ประมูลได้ ด้านศุลกากรท่าลี่จะนำออกขายใหม่ โดยถือว่าถูกเพิกถอนการขายทอดตลาดและผู้ที่ยื่นเสนอราคาสูงสุดรายนั้นถูกยกเลิกไป ตามมาตรา ๕๑๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และในการขายทอดตลาดครั้งต่อไป หากมีผู้ให้ราคาสูงสุดต่ำกว่า

ราคาในการขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ทำผิดเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบทางแพ่งชดใช้ราคาในส่วนที่ขาดแก่กรมศุลกากรให้ครบถ้วน ตามมาตรา ๕๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๑๒. ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายหรือเคลื่อนย้ายของกลางออกจากด่านศุลกากรท่าลี่หรือสถานที่ที่เก็บรักษาของกลาง ภายใน ๓ วันนับแต่วันชำระเงินค่าของกลางครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับผ่อนผันจากด่านศุลกากรท่าลี่ มิฉะนั้นผู้ประมูลได้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าฝากของ และด่านศุลกากรท่าลี่จะไม่รับผิดชอบต่อหากเกิดความเสียหายขึ้นแก่ของนั้น ตามมาตรา ๒๐๗ และ ๒๑๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลของกลางครั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานคดีฯ ด่านศุลกากรท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โทรศัพท์ ๐๔๒ - ๘๘๙๑๘๗ ต่อ ๔๙๑๕ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗



(นายณัฐภูมิ ดอกพุดม)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรท่าลี่

บัญชีแนบท้ายประกาศด้านศุลกากรท่าลี่ ที่ ๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

ขายทอดตลาดของกลาง ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ด้านศุลกากรท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ลำดับที่	แฟ้มคดีต่างๆ ที่	ชนิดของ	ปริมาณ	หมายเหตุ
๑	ศ.๕/๑.๑๑.๖๕	รายการที่ ๑๕ เรือกีบ	๑ ลำ	สภาพเก่าใช้แล้ว
				ไม่มีเครื่องยนต์
				ราคาประเมิน ๑๑,๗๗๐ บาท
				ราคาเริ่มต้นที่จะขาย ๑๒,๒๗๐ บาท

หมายเหตุ ๑. การขอใบอนุญาต หรือการดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ประมูลได้มีหน้าที่ในการติดต่อหน่วยงานดังกล่าว

๒. ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับของกลางที่จะซื้อ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพของกลางนั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว